

BÁO CÁO

Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện văn bản số 199/TTr-VP ngày 14/5/2019 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Công tác thanh, kiểm tra:

Ban Thanh tra nhân dân đã triển khai giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; việc thực hiện các quy chế trong cơ quan; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2018 và việc thực hiện chính sách, chế độ phúc lợi đối với công chức, người lao động.

Nghị quyết Hội nghị năm 2018 được đề ra dựa theo kế hoạch và được biểu quyết thống nhất thực hiện trong Hội nghị công chức, người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.

Các chế độ chính sách, phúc lợi đối với công chức, người lao động được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; việc thu, chi các nguồn tài chính trong cơ quan đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không có vi phạm nguyên tắc tài chính trong cơ quan.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Do công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức được Chi ủy, Chi bộ và lãnh đạo cơ quan quan tâm đúng mức và thường xuyên nên đại bộ phận công chức, người lao động được quán triệt sâu sắc và am hiểu quyền lợi, nghĩa vụ của mình; cơ quan có truyền thống đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Vì vậy trong năm qua không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo nào từ công chức, người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận 02 đơn khiếu nại (cùng 01 nội dung) của 01 doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản trả lời theo đúng quy định. *(Có phụ lục kèm theo)*

3. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)

Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Ban cùng các đoàn thể trong cơ quan đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác PCTN, Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác PCTN; gắn với việc tiếp tục phổ biến, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện công tác PCTN gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Khu kinh tế; tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN; nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động trong công tác PCTN được nâng cao, qua đó góp phần củng cố lòng tin của doanh nghiệp đối với Ban Quản lý Khu kinh tế.

Trong 6 tháng đầu năm, không có trường hợp công chức, người lao động có hành vi tham nhũng.

4. Đánh giá chung

a. Ưu điểm

Công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và PCTN của Ban Quản lý Khu kinh tế được Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Ban quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động trong công tác PCTN, đưa công tác PCTN trở thành một hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý Khu kinh tế.

b. Tồn tại, hạn chế

Việc khảo sát, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đôi khi chưa kịp thời, chậm báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Ban về phương hướng giải quyết, hỗ trợ doanh nghiệp vì vậy trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế có nhận 02 đơn khiếu nại của doanh nghiệp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN); tăng cường trách nhiệm

• của Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác PCTN.

Phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác PCTN, chống lãng phí góp phần củng cố lòng tin của doanh nghiệp đối với Ban Quản lý Khu kinh tế.

Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật; đảm bảo công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công...

Thực hiện nghiêm túc quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có trình độ, năng lực, tận tụy, liêm chính, công minh. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhận quà, theo đó công chức, viên chức, người lao động không được nhận quà tặng liên quan đến hoạt động công vụ; trường hợp không thể từ chối được thì phải báo Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và phải nộp lại theo quy định.

Thực hiện việc kê khai tài sản, công khai bản tự kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai của các cơ quan. Hoàn thành việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập với người có nghĩa vụ kê khai năm 2019, đồng thời báo cáo theo đúng thời gian quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc phòng, chống tham nhũng; trực tiếp chịu trách nhiệm Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Phát huy vai trò của các đoàn thể cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư BQLKKT.

K.T. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Khoa

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến 15/5/2019)

Đơn vị	Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền				Kết quả giải quyết														Chấp hành thời gian giải quyết theo quy định	Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại								Ghi chú												
					Trong đó				Phân tích kết quả (vụ việc)				Kiến nghị thu hồi cho nhà nước		Trả lại cho công dân		Kiến nghị xử lý hành chính			Chuyển cơ quan điều tra, khởi tố				Thu hồi cho nhà nước					Trả lại cho công dân											
	Tổng số đơn khiếu nại	Đơn nhân trong kỷ bao cao	Đơn tôn trọng kỷ luật chuyên ngành	Tổng số vụ việc	Số đơn thuộc thẩm quyền	Số vụ việc thuộc thẩm quyền	Số vụ việc giải quyết bằng QĐ hành chính	Số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục	Khiếu nại đúng	Khiếu nại sai	Khiếu nại đúng một phần	Giải quyết lần 1		Công nhân QĐ g/q lần 1	Hủy, sửa QĐ g/q lần 1	Kiến nghị thu hồi cho nhà nước		Trả lại cho công dân		Số người được trả lại quyền lợi	Kiến nghị xử lý hành chính		Kết quả				Số vụ việc giải quyết đúng thời hạn		Số vụ việc giải quyết quá thời hạn	Tổng số quyết định phải tổ chức thực hiện trong kỷ bao cao	Đã thực hiện	Thu hồi cho nhà nước				Trả lại cho công dân				
												Phải trả	Đã trả			Phải trả	Đã trả	Phải thu			Đã thu	Phải trả	Đã trả	Phải thu	Đã thu	Phải trả						Đã trả	Phải thu	Đã thu	Phải trả	Đã trả				
MS	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	2	2			2							1	1													2		0												
Tổng	2	2			2							1	1													2														

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Khoa